

GELEXIMCO THÁI BÌNH

Sẵn sàng cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 vòng 1 sẽ diễn ra từ cuối tháng 2, ghi nhận nhiều điểm mới so với năm 2022. Đến thời điểm này, cùng với các đội mạnh toàn quốc, Geleximco Thái Bình đã có sự chuẩn bị và tâm thế thi đấu tốt nhất, sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu.

Bổ sung nhiều nhân sự chất lượng

Mùa giải 2023 là mùa giải thứ hai Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho phép các câu lạc bộ (CLB) dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia được đăng ký tối đa mỗi đội 2 ngoại binh. Thích ứng với điều đó, các đối thủ tại vòng 1 của Geleximco Thái Bình là Kinh Bắc - Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Quảng Ninh, Vietinbank đều đã tuyển chọn những ngoại binh phù hợp đến từ Nhật Bản, Thái Lan. Trong đó, có những ngoại binh đã đến Việt Nam từ rất sớm để tập luyện, có sự phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong đội.

Ở mùa giải 2022, Geleximco Thái Bình tạo nên dấu ấn lớn với ngoại binh Polina Rahimova. Mùa giải năm nay, với quyết tâm bảo vệ thành quả đã đạt được đồng thời tiếp tục tạo môi trường tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp hơn cho các vận động viên (VĐV) của đội, Tập đoàn Geleximco đã tài trợ nguồn kinh phí chuyển nhượng các ngoại binh chất lượng người Thái Lan cho Geleximco Thái Bình, gồm

Sasipaporn Janthawisut (sinh năm 1997), Warisara Seetaload (sinh năm 2005). Trong đó, Sasipaporn Janthawisut là VĐV nổi tiếng, giàu thành tích khi 2 mùa giải Thai League liên tiếp gần đây cô đều nhận danh hiệu chủ công xuất sắc nhất. Đây

cũng là VĐV quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi từng khoác áo đội tuyển Thái Lan thi đấu tại SEA Games 31 và đạt huy chương vàng. Sasipaporn Janthawisut sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 27/2 và hội quân cùng đội

tuyển Geleximco Thái Bình tại nhà thi đấu Bắc Ninh. Còn VĐV Warisara Seetaload đã có mặt tại Thái Bình và có một số buổi tập cùng CLB. Đây là thành viên của đội tuyển U18 Thái Lan, được đánh giá là cầu thủ triển vọng, có tiềm năng trong



Geleximco Thái Bình đã có mùa giải 2022 thành công.

tương lai gần của bóng chuyền nữ Thái Lan.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng Trần Văn Giáp chia sẻ: Ngay khi mùa giải 2022 kết thúc, đội bóng đã có kế hoạch tăng cường, thay thế về nhân sự để có sự cải thiện tốt hơn, đáp ứng mong đợi của người hâm mộ. Trong đó, ngoài các ngoại binh, đội đã chiêu mộ thành công 4 VĐV nội đã được đào tạo, tham gia thi đấu tại các CLB nổi tiếng trong nước. Đây đều là những VĐV có trình độ chuyên môn tốt, lối đánh phù hợp với Geleximco Thái Bình hiện nay. Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, đội tuyển đã tập trung tập luyện và tham gia 2 đợt tập huấn, thi đấu có xát tại một số địa phương trong nước. Qua đó, ban huấn luyện, các VĐV đã tăng cường nhìn nhận những điểm mạnh, điểm chưa đạt được. Toàn đội tập trung cải thiện về thể lực, sức bền, sự phối hợp ăn ý giữa các VĐV. Mong rằng với quá trình chuẩn bị hết mình cho khán giả tại vòng 1 sắp tới, hướng tới vị trí trong top 4 đội có kết quả tốt nhất.

Mùa giải hứa hẹn nhiều bất ngờ

Nếu như mùa giải 2022 chỉ diễn ra 1 vòng loại thì mùa giải 2023 này, để có suất thi đấu tại vòng chung kết, các đội phải trải qua 2 vòng đấu tách biệt. Đồng thời, địa điểm thi đấu cũng có nhiều thay đổi, thời gian thi đấu dần trải: vòng 1 diễn ra tại nhà thi đấu Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) và nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), vòng 2 diễn ra từ ngày 3 - 26/11 tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Gia Lai, vòng chung kết và xếp hạng sẽ diễn



Ban huấn luyện và các VĐV Geleximco Thái Bình tại giải bóng chuyền Bóng Lúa vàng - Cúp Geleximco năm 2022.

ra tại tỉnh Quảng Nam (dành cho nữ) từ ngày 14 - 17/12. Các trận đấu vòng 1 của Geleximco Thái Bình diễn ra từ ngày 25/2 - 4/3 tại nhà thi đấu Bắc Ninh. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 có 10 đội nam và 10 đội nữ hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam tham gia. Theo lộ trình, đến năm 2025 bóng chuyền Việt Nam chỉ còn 8 đội nam, 8 đội nữ dự giải vô địch quốc gia, giảm dần số đội để bảo đảm chất lượng chuyên môn cao cho giải. Với tính cạnh tranh khốc liệt như vậy, các đội bóng đều có sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng về lực lượng, bổ sung thêm sự góp mặt của các ngoại binh, hứa hẹn nhiều bất ngờ cho giải đấu.

Một trong những điểm nhấn nữa ở mùa giải năm nay là công nghệ "Video challenge eyes" (mắt thần) hỗ trợ trọng tài tiếp tục được sử dụng. Việc này sẽ làm tăng tính minh bạch của các trận đấu, bảo đảm công bằng và sự tin tưởng của khán giả, VĐV. Còn nhớ cũng nhờ công nghệ này, tại vòng chung kết mùa giải 2022, trong các trận đấu quan trọng, HLV trưởng Trần Văn Giáp của Geleximco Thái Bình đã tận dụng chính xác các quyền khiếu nại, qua đó bảo vệ thành quả, điểm số của các VĐV trên sân, qua đó góp phần tạo nên chức vô địch sau 15 năm chờ đợi.

Ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: Lãnh đạo Trung tâm sẽ trực tiếp bám sát, cổ vũ, động viên tinh thần toàn đội trong tất cả các trận đấu của giải. Mọi việc tiêu mang vinh quang về cho địa phương, Geleximco Thái Bình nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp về một CLB hết mình trong từng trận đấu, có lối chơi tốt, hành xử văn minh. Đội tuyển sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, bảo vệ công đức những thành quả đã đạt được và vị trí trong lòng người hâm mộ bóng chuyền quê nhà.

TU ANH

QUYNH PHỤ

Y tế cơ sở nỗ lực vượt khó



Người dân đến khám và điều trị tại Trạm Y tế xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ).

Thời gian qua, hoạt động của ngành y tế huyện Quỳnh Phụ gặp nhiều khó khăn do việc thiếu cán bộ y tế và cơ sở vật chất tuyến y tế cơ sở xuống cấp. Vượt lên khó khăn, đội ngũ cán bộ y tế của huyện luôn bám cơ sở, gần bó với nghề, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe người dân. Xã Quỳnh Bảo có gần 4.000 khẩu. Nhiều năm qua, mặc dù cơ sở vật chất tại Trạm Y tế xã khàng trang, thiết bị được trang bị đầy đủ song hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Trạm lại gặp khó khăn khi tình trạng thiếu bác sĩ cũng như thiếu cán bộ y tế kéo dài nhiều năm. Y sĩ Nguyễn Thị Hòa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã tâm sự: Trạm hiện có 5 cán bộ, nhân viên, trong đó có 1 cán bộ dân số được cử đi học thời gian dài, vì vậy chỉ còn 4 cán bộ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong khi chỉ tiêu biên chế là 6 người. Chưa kể, từ năm 2010 đến nay Trạm vẫn chưa có bác sĩ phân nào ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Vượt lên khó khăn, mỗi cán bộ lại động viên nhau cố gắng sắp xếp công việc, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, tạo niềm tin với người dân.

Thời gian tới, rất mong Trạm được bổ sung bác sĩ và bố trí đủ cán bộ để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Hiện tại, Quỳnh Bảo là một trong số ít đơn vị có tỷ lệ người dân đến khám bệnh tại trạm y tế xã cao, tăng gấp đôi so với mức chuẩn. Với Trạm Y tế xã Quỳnh Hải, không chỉ thiếu bác sĩ và cán bộ mà cơ sở vật chất cũng đã xuống cấp nhiều năm. Đây là những băn khoăn, trăn trở mà đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trạm mong muốn sớm có giải pháp để việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày một tốt hơn. Y sĩ Nguyễn Thị Quỳnh, Trạm trưởng cho biết: Trạm được xây dựng từ những năm 1990. Sau hơn 30 năm sử dụng, đến nay đã xuống cấp; nhiều phòng xuất hiện tình trạng trần nhà nứt, nền nhà bong tróc. Trong công tác cán bộ, Trạm cũng chưa có bác sĩ, từ năm 2014 số lượng cán bộ cũng chỉ có 5 người thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho trên 8.600 khẩu. Khó khăn là vậy, song mỗi cán bộ đều bù trí, sắp xếp công việc phù hợp; cải tiến quy trình khám chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị từ sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mỗi cán bộ y tế không quản đường sá, thời tiết, ngày hay đêm, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đến từng hộ gia đình để rà soát các trường hợp người nước ngoài trở về địa phương, người về từ vùng dịch để tuyên truyền các biện pháp phòng,

chống dịch; vận động, hướng dẫn họ khai báo y tế, quản lý điều trị F0 hiệu quả. Huyện Quỳnh Phụ hiện có 37 trạm y tế của 37 xã, thị trấn. Theo thống kê, toàn huyện có 12/37 trạm y tế cơ sở vật chất xuống cấp cần phải sửa chữa; 18/37 trạm y tế chưa có bác sĩ. Tuy nhiên, tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu bác sĩ là khó khăn chung của nhiều trạm y tế trong tỉnh. Để giải quyết khó khăn, huyện cũng có những phương án, cách làm phù hợp với thực tế. Bác sĩ Nguyễn Đức Cầu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chia sẻ: Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đã đề ra nhiều giải pháp, mang lại hiệu quả thiết thực đối với người dân. Trong đó, đơn vị tập trung đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở có sự kết nối với các cơ sở y tế chuyên khoa tuyến trên; phát triển hoạt động của y tế trường học, y tế cơ quan theo hướng tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đối với tình trạng thiếu bác sĩ và cán bộ tại trạm y tế các xã, thị trấn, ngoài việc luân chuyển để hỗ trợ chuyên môn, Trung tâm đã xây dựng đề án báo cáo huyện và Sở Y tế để sớm bổ sung. Về cơ sở vật chất, chỉ đạo trạm y tế tham mưu với lãnh đạo địa phương bố trí kinh phí tu sửa định kỳ, huy động nguồn xã hội hóa cải tạo, xây mới, qua đó nâng cao hiệu quả việc khám chữa bệnh cho người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

Bất cập trong xử lý rác thải sinh hoạt ở xã Tây Sơn

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở xóm 8, thôn Đại Hải, xã Tây Sơn (Kiến Xương) phản ánh phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường do khu xử lý rác thải sinh hoạt của xã gây ra. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Xóm "ruồi"

Nói về nguồn gốc của cái tên xóm "ruồi", chị Nguyễn Thị Mai, xóm 8, thôn Đại Hải cho biết: Vào những ngày nắng nóng, có rất nhiều ruồi, nhặng từ bãi rác bay về nhà chúng tôi. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của gia đình tôi và nhiều hộ dân sinh sống gần khu xử lý rác thải. Trước đây, xóm chúng tôi vốn được gọi là xóm 8 hay xóm mới. Thế nhưng, việc phải sống chung với ruồi, nhặng trong thời gian dài nên nhiều người gọi là xóm "ruồi".

Cũng chung tình cảnh như gia đình chị Nguyễn Thị Mai, gia đình ông Nhâm Văn Vang sinh sống gần với khu xử lý rác này nhất. Sau 5 năm, gia đình ông Vang đã buộc phải chuyển đến sinh sống ở khu vực khác. Ông Vang cho biết: Mỗi khi đốt rác, đám cháy âm ỉ kéo dài trong nhiều ngày. Khói bụi cùng mùi khét cuộn vào nhà rất khó chịu. Chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp như: treo màn khi ăn cơm để tránh ruồi, nhặng, đeo khẩu trang và đóng cửa cả ngày. Thế nhưng việc làm này cũng chỉ mang tính tạm thời. Nếu chúng tôi tiếp tục sinh sống lâu dài chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe nên buộc phải chuyển đi. Hiện tại, căn nhà cũ đang bỏ hoang vì không ai dám ở.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay phía ngoài khu xử lý rác thải của xã, đủ các loại rác được đổ và đốt ngay bên mặt đường để gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Còn phía trong khu xử lý rác thải, lượng rác tồn đọng chưa được xử lý thì ùn ứ, chất thành "núi". Đối với lò đốt rác, nhiều hạng mục đã bị hoen rỉ, xuống cấp, mái che mục nát. Theo các hộ dân, họ đã nhiều lần làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Những vướng mắc

Được biết, khu xử lý rác thải của xã Tây Sơn có diện tích

khoảng 2ha với tổng mức đầu tư trên 800 triệu đồng và được xây dựng vào năm 2008. Theo thiết kế, quy trình xử lý rác thải được kết hợp giữa đốt và chôn lấp. Ông Tạ Xuân Kiệt, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn cho biết: Toàn xã hiện có 13.000 nhân khẩu. Lượng rác sinh hoạt hàng ngày phát sinh rất lớn. Xã đã thành lập tổ vệ sinh môi trường với 10 thành viên để duy trì việc thu gom, xử lý rác thải cho người dân. Trong 3 ngày cho khoảng 17 chuyến xe liên tục chở rác đến khu vực xử lý, tương đương với khoảng 17 tấn rác/ngày. Trong khi đó, lò đốt rác khi đưa vào sử dụng chỉ đạt công suất 5 - 6 tấn/ngày đêm. Điều này khiến cho lò đốt bị quá tải dẫn đến kết cấu của lò bị hư hỏng rất nhiều. Lò đốt rác xuống cấp, kinh phí bảo dưỡng lớn nhưng thu không đủ chi. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao khiến cho việc xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, để duy trì việc thu gom, xử lý rác thải, chính quyền địa phương đã thông nhất thực hiện việc thu phí vệ sinh môi trường với mức phí là 6.000 đồng/khẩu/tháng. Tuy nhiên, một số người

dân không chấp hành và không chịu đóng phí. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần phải tiến hành phun nước dập lửa tại khu xử lý rác. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số người dân đã tự ý đốt vật dụng của người đã khuất khiến đám cháy bùng lên. Cùng với đó, nhiều đối tượng từ địa bàn khác đến xã rác bừa bãi vào nhiều khung giờ khác nhau khiến việc kiểm soát, xử lý gặp không ít khó khăn.

"Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đổ và đốt rác bừa bãi; quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường; tăng cường huy động nguồn xã hội hóa để giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân" - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn cho biết thêm.

Những khó khăn, bất cập trong xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Tây Sơn cũng là tình trạng chung ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vì hầu hết các khu

xử lý rác thải, lò đốt rác được đầu tư từ lâu, công nghệ lạc hậu và đã xuống cấp không đáp ứng được các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Trong khi đó, thu gom và xử lý rác thải, cải thiện môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trước mắt các địa phương phải cấp thiết nâng cao năng lực quản lý, xử lý rác thải và tổ chức lại mô hình quản lý rác thải cấp xã, bảo đảm lực lượng thu gom, xử lý rác thải nắm vững những kiến thức cơ bản về thành phần rác thải, cách phân loại, tái sử dụng, tái chế và quản lý chất thải một cách bền vững góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải của xã, giúp người dân ổn định cuộc sống. Về giải pháp lâu dài, ngành chức năng, các huyện, thành phố cần khẩn trương tham mưu với tỉnh có các giải pháp quy hoạch, huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung công nghệ hiện đại để giải quyết bài toán xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay.

NGUYỄN TRIỀU



Người dân xóm 8, thôn Đại Hải, xã Tây Sơn (Kiến Xương) bức xúc về tình trạng ô nhiễm do khu xử lý rác thải sinh hoạt.